

วิธีการกักเก็บน้ำจืด การระดมทุนเพื่อการเพาะปลูก การแจกจ่ายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และการสร้างความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน

อภิปรายผล

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเกษตรเกาะบูโหลนครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการทำเกษตรกรรมเพื่อบริโภคในครัวเรือนบนเกาะบูโหลน เพื่อนำวิเคราะห์แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรในครัวเรือนของเกษตรกรเกาะบูโหลน ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

ปัญหาในการทำเกษตรกรรมเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนบนเกาะบูโหลน จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักในการทำเกษตรกรรมคือ การขาดน้ำจืดในการทำเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีการจัดหาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลต้องให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านการเกษตรและพัฒนาเกษตรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีน้อย ทำให้ความต้องการด้านความรู้ในการทำเกษตร เช่น การอบรม คู่มือ เปิดสอนวิชาชีพ เกี่ยวกับการเกษตรบนพื้นราบ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการทำเกษตรจึงอยากให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สอดคล้องกับพรณิ (2545) ได้ศึกษาหาความต้องการของเกษตรกรในด้านการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งด้านปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยีการเกษตร และด้านการฝึกอบรมการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ต่างๆ

เกษตรกรบนเกาะบูโหลนมีฐานะยากจน บางรายมีหนี้สินมาก ส่วนมากจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษาทำให้ขาดศักยภาพในการพัฒนาการเกษตร ต้องการการช่วยเหลือทางด้านการสนับสนุนทั้งความรู้และพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เพื่อใช้ในการเกษตร ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีโครงการที่สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรให้มากขึ้น จัดของงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร สอดคล้องกับพงษ์ธร(2551) ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการพัฒนาและสนับสนุนการเกษตร และเกษตรกรส่วนใหญ่ในตำบลมีความยากจน มีปัญหาหนี้สิน สาเหตุมาจากการขาดความรู้ด้านการจัดการทางด้านการเกษตรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรายขาดความรู้ด้านการเกษตร ด้านข้อเสนอแนะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาทางการเกษตรให้มากขึ้น และควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรให้มากขึ้น

เกษตรกรต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมหรือจัดการดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร และมีมาให้ความรู้ คู่มือแนะนำการทำการเกษตรแก่เกษตรกร อบรม.ต้องมีการสำรวจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เกาะบุโหลนแล้วดำเนินการสร้างโครงการเพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร การเกษตรแก่เกษตรกรอยู่เสมอ เมื่อเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ ต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ไม่ควรปล่อยให้เกษตรกรเผชิญปัญหาเพียงลำพัง สอดคล้องกับวสันต์ (2540) พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล มีกิจกรรมจะต้องกระทำที่เกี่ยวกับการเกษตรดังนี้ ในการหาข้อมูลด้านการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล จำเป็นจะต้องทำกิจกรรมด้านการหาข้อมูลการเกษตร ได้แก่ สำรวจข้อมูลด้านสถิติด้านการเกษตร สำรวจปัญหาความต้องการของเกษตรกร สำรวจข้อมูลการระบาดของศัตรูพืช สำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร สำรวจข้อมูลความต้องการความรู้ของเกษตรกรด้านการเกษตร

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สภาพบนเกาะบุโหลนสามารถสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนได้ ดังนั้นผู้นำหมู่บ้านควรประสานงานกับ อบต.ปากน้ำ เพื่อให้การสนับสนุนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและการพัฒนาแหล่งน้ำจืดบนเกาะบุโหลนอย่างมีส่วนร่วม